



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน

ฉบับประจำวันที 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### สกศ.เผย6ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ"ศึกษา"

ตั้งเป้าภายในปี"55ร.ได้มาตรฐานกว่าครึ่ง ผู้จบ"อาชีวะ-อุดมศึกษา"มีงานทำภายใน1ปี

นายอำรุง จันทวานิช เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ตลอดจนรวบรวม นวัตกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาภาพการศึกษา : ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ.2551-2555) ซึ่งได้กำหนดให้มี 6 ยุทธศาสตร์ โดยอยู่ระหว่างนำเสนอ รัฐบาลเพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนจะจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ สารสำคัญของ 6 ยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วย 1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยกำหนดให้เด็ก ปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างน้อย 1 ปี ก่อนเข้าเรียนชั้น ป.1 จัดการศึกษาให้ สอดคล้องกับการพัฒนาสมองของเด็ก ทบทวนเกณฑ์และปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนโดย ใช้วิธีการที่หลากหลาย พัฒนาคณาภาพความพร้อมของผู้เรียนทั้งด้านเจตคติตามความถนัดและความสนใจ จัด ให้มีระบบแนะแนวให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและสาขาอาชีพต่างๆ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อการศึกษาและการทำงาน และระบบฐานข้อมูลสาธารณะอุดมศึกษา ส่งเสริมการอ่านให้เป็น ระเบียบวาระแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยขอคืนอัตราเกษียณ และเกษียณก่อนกำหนดและวงเงินให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทั้งหมดในเวลา 5 ปี ยกเลิกระบบ ลูกจ้างและจัดให้มีระบบคัดสรรครูที่มีคุณภาพเพื่อรับบรรจุเป็นข้าราชการครู กำหนดภาระงานครูให้ ชัดเจนและจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมเพียงพอ จัดให้มีสถาบันเฉพาะทางด้านการผลิต และพัฒนาครูกระจายทุกภูมิภาค สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง 3.การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยกำหนดเป้าหมายสัดส่วนนักเรียน นักศึกษาต่อคอมพิวเตอร์ในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในลักษณะ National Education Network เร่งจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและกองทุนเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การจัดระบบการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา โดยส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนา ระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบการเรียนต่อยอดจากการศึกษาภาคบังคับ ปรับระบบการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา สร้าง กลไกการวิจัยและถ่ายทอดความรู้ระหว่างภาคธุรกิจเอกชนกับสถาบันอุดมศึกษา กำหนดให้มีระบบ คุณวุฒิแห่งชาติ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระบบการจ้างงานและค่าตอบแทนตาม สมรรถนะวิชาชีพ จัดระบบคูปองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อุตสาหกรรมสำหรับผู้ด้อยโอกาส มียุทธศาสตร์

การพัฒนาโดยยึดพื้นที่โดยเฉพาะการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ โดยกระจายอำนาจทั้งด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป ส่งเสริมสถานศึกษาที่มีความพร้อมให้พัฒนาเป็นองค์กรมหาชน ส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาบทบาทนายกและสภามหาวิทยาลัยมากขึ้น และยุทธศาสตร์ที่ 6.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม โดยรัฐกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนเอกชน ชุมชน และองค์กรสังคมต่างๆ เข้ามาร่วมจัดการศึกษา แก่ไขกฏระเบียบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ไม่ได้จัดโดย อปท.ได้ พัฒนาและทบทวนกลไกการมีส่วนร่วมบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลในระดับประเภทต่างๆ ทั้งระดับชาติและระดับสถานศึกษา รวมทั้งให้มีการประมวลความต้องการด้านการศึกษา เพื่อให้ผู้บริจาคได้ตรงตามความต้องการ

นายอำรุงกล่าวอีกว่า การกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามยุทธศาสตร์โดยตั้งเป้าหมายภายในปี 2555 จะต้องทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผลการทดสอบระดับชาติคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 55 ผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้และมีงานทำภายใน 1 ปีหลังจากจบการศึกษามากกว่าร้อยละ 90 สถานศึกษาในทุกระดับและประเภทได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มากกว่าร้อยละ 50 และอันดับความสามารถด้านการศึกษาของไทยในระดับนานาชาติ ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาการจัดการระหว่างประเทศ (IMD) ต้องไม่เกินอันดับที่ 40 จาก 60 ประเทศ

หน้า 27